

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ	การประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด	
ผู้เขียน	นายสมชาย เมธาวิกุลชัย	
ปริญญา	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	
คณะกรรมการที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ	ผศ.วัชรวิ ฤกษ์กานนท์	ประธานกรรมการ
	ผศ.ดร.อัญชลี เจ็งเจริญ	กรรมการ
	ผศ.ชเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด โดยอาศัยการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินงบการเงินของสหกรณ์ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-2544 และเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจในหลักและวิธีการดำเนินการสหกรณ์ของสมาชิก นอกจากนี้ยังประเมินทัศนคติของสมาชิกและคณะกรรมการดำเนินการที่มีต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ผลการศึกษาทั้ง 3 ด้านพบว่า

ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินของสหกรณ์ฯ โดยการวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน โดยใช้ค่าเฉลี่ย 10 ปี (พ.ศ. 2535-2544) ทั้ง 6 อัตราส่วน มีเพียง 4 อัตราส่วน ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน อัตราส่วนรายได้ต่อสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนทุน โดยอัตราส่วนที่เหลือ คือ อัตราส่วนทุนหมุนเวียน และกำไรสุทธิไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีความสามารถนำสินทรัพย์และทุนไปหาผลตอบแทนได้ดีและมีความเสี่ยงทางการเงินพอสมควร แต่ยังมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและประสิทธิภาพการทำกำไร

ผลการศึกษาด้านสมาชิกสหกรณ์ฯ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี สมรสแล้วมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้รวมต่อเดือนเท่ากับ 10,001-15,000 บาท มีแหล่งที่มาของรายได้หลักมาจากเงินเดือนประจำ มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 5,001-8,000 บาท และมีรายได้

สมชาย เมธาวิกุลชัย. 2546. “การประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = An

Evaluation of the Operation of Chiang Mai Teacher Savings Cooperative Limited.”

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายการใช้จ่ายเงิน ส่วนใหญ่ของสมาชิกจะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน และการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ก็เพื่อต้องการเงินกู้ รองลงมาคือต้องการออมทรัพย์สมาชิกส่วนใหญ่เคยผ่านการกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายในการบริโภคและการลงทุนจากหลายแหล่ง โดยแหล่งเงินกู้ส่วนใหญ่สมาชิกจะกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ รองลงมาคือธนาคารพาณิชย์ โดยเงินกู้อ้างอิงจะนำไปซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ รองลงมาคือเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือน และใช้จ่ายส่วนตัว โดยส่งเงินสะสมค่าหุ้นตามอัตราขั้นต่ำที่สหกรณ์กำหนด และจะมีเงินฝากกับสหกรณ์ฯ แต่แหล่งเงินออมส่วนใหญ่จะเป็นธนาคารพาณิชย์รองลงมาคือสหกรณ์ออมทรัพย์ และสัดส่วนการกระจายเงินฝาก พบว่าสมาชิกจะคงสัดส่วนเงินฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์มากที่สุด โดยให้เหตุผลหลักคือมีความมั่นคงมากกว่า และหากการบริการของสหกรณ์ฯ ทัดเทียมกับสถาบันการเงินอื่น ๆ สมาชิกส่วนใหญ่ยินดีที่จะนำเงินฝากจากสถาบันการเงินอื่น ๆ มาฝากไว้กับสหกรณ์

ด้านความเข้าใจในหลักและวิธีการสหกรณ์พบว่า สมาชิกส่วนใหญ่มีความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านลักษณะขององค์การและความเป็นเจ้าของ ด้านวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ด้านผลประโยชน์ที่สมาชิกได้รับ ด้านการจัดสรรกำไรสุทธิของสหกรณ์ฯ และด้านการควบคุมการดำเนินงานสหกรณ์ฯ ในส่วนของการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ และการออกเสียงลงมติในที่ประชุมใหญ่ แต่สมาชิกส่วนใหญ่มีความเข้าใจไม่ถูกต้องในประเด็นย่อยของการควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ในส่วนของผู้มีอำนาจในการจัดสรรกำไรสุทธิ

ผลการศึกษาด้านทัศนคติของสมาชิกต่อการดำเนินการของสหกรณ์ฯ พบว่าสมาชิกมีทัศนคติเห็นด้วยต่อการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ ในปัจจุบันทางด้านต่าง ๆ 11 ด้าน เรียงลำดับตามระดับความเห็นด้วยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเงินกู้สามัญ ด้านหุ้น ด้านเงินกู้ฉุกเฉิน ด้านการบริการ ด้านสังคม ด้านเงินกู้พิเศษ ด้านการจัดการ ด้านเงินฝาก ด้านผลประโยชน์ของสมาชิก ด้านการบริหาร ด้านค่าบริการและผลตอบแทนในการบริการ โดยมีค่าเฉลี่ยระดับความเห็นด้วยรวมทั้ง 11 ด้าน เท่ากับ 3.52 หมายความว่า สมาชิกมีทัศนคติในระดับเห็นด้วยต่อการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

ผลการศึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ พบว่า คณะกรรมการเป็นเพศชายทั้งหมด ส่วนใหญ่อายุตั้งแต่ 46-55 ปี สถานภาพสมรสแล้วทั้งหมด มีการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นส่วนใหญ่ และมีรายได้รวมต่อเดือน 25,001-30,000 บาท วัตถุประสงค์ของการเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ก็เพื่อต้องการออมทรัพย์และมีความเลื่อมใสในระบบสหกรณ์ฯ รองลงมาคือต้องการเงินกู้ การส่งเงินสะสมค่าหุ้นรายเดือนของคณะกรรมการดำเนินการส่วนใหญ่จะส่งค่าหุ้นสูงกว่าอัตราขั้นต่ำที่สหกรณ์ฯ กำหนด

สมชาย เมธาวีกุลชัย. 2546. “ การประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = An

Evaluation of the Operation of Chiang Mai Teacher Savings Cooperative Limited.”

วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผลการศึกษาทัศนคติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ต่อการดำเนินการของสหกรณ์ฯ พบว่ามีทัศนคติเห็นด้วยต่อการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ทั้ง 5 ด้าน เรียงลำดับตามระดับความเห็นด้วยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านนโยบายการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ การประชาสัมพันธ์ระบบงานสวัสดิการและบริการ และนโยบายธุรกิจโดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 หมายความว่า มีทัศนคติระดับเห็นด้วยต่อการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

สมชาย เมธาวิกุลชัย. 2546. “การประเมินผลการดำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด = An Evaluation of the Operation of Chiang Mai Teacher Savings Cooperative Limited.”
วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.